

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	อปท.นิวส์		
Date :	20 ธ.ค. 2553	Page :	10
		No :	53033831

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจับมือ ทม.แม่สอด จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation - NEC) พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีแนวคิดเชิงการบริหารจัดการที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และสร้างธุรกิจในรูปแบบที่เหมาะสม ตั้งแต่การเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ คือ รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ให้มีความสำคัญกับข้อมูล รู้แนวทางการบริหารการตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ทายาทธุรกิจในการขยายโอกาสธุรกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาคือ และมีศักยภาพให้มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ

โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

3.1) ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ

3.2) นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)

3.3) ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

3.4) ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการ หรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง

3.5) ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ว เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก, ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป หากเรียนนอกระบบต้องแนบใบรับรองผลการเรียนมาด้วย เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี และมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 60 ปี

สามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก สำนักงานเทศบาลเมืองแม่สอด และหอการค้าอำเภอแม่สอด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ <http://mfubi.mfu.ac.th/nec> รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 26 กุมภาพันธ์ 2553 สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-917003-4, 08-6431-1619, 08-5626-5662

สถานที่ฝึกอบรม โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก